

TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG TỔ CHỨC TIỆC BUFFET CHÀO XUÂN 2023.

Hôm nay ngày 24/02/2022 trường Mầm non An Dương phấn khởi tổ chức “Bữa tiệc Buffet chào xuân” cho các con toàn trường. Về dự với buổi tiệc có các các đồng chí Ban giám hiệu, các cô giáo trường Mầm non An Dương và các bác trong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường Mầm non An Dương, sự thống nhất của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, thực hiện chuyên đề “ Xây dựng Bữa ăn hợp lý ”. Hôm nay ngày 24/02/2023 trường Mầm non An Dương phấn khởi tổ chức “Bữa tiệc Buffet chào xuân” cho các con toàn trường. Về dự với buổi tiệc có các các đồng chí Ban giám hiệu, các cô giáo trường Mầm non An Dương và các bác trong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Ngay từ sáng sớm các mẹ các cô đã có mặt tại bếp ăn trường mầm non An Dương để hỗ trợ các cô nuôi sơ chế, chế biến các món ăn



Cơm cuộn rong biển



Phồng tôm sắc màu - Khoai lang kén



Cháo gà



- Com rang hải sản



Thịt nướng



- Nem nụi rán



Salad rau củ



Chả cá, chả mực viên chiên



Xúc xích chiên

- Bánh mì – Thịt bò sốt vang



Nước ép dưa hấu, sữa đậu nành và quýt ngọt tráng miệng

Bàn tiệc Buffet với 15 món ăn hấp dẫn và cách bày biện, bố trí đẹp của các cô giáo và các bậc phụ huynh đã thu hút lôi cuốn trẻ ngay ở những phút đầu tiên khi cùng cô thăm quan các món ăn trên bàn tiệc. Những đôi mắt tròn xoe, đen láy háo hức khi nghe cô giáo giới thiệu món ăn; Rồi trẻ cầm bát, đĩa, thìa đi lấy thức ăn. Bữa tiệc Buffet đã để lại một ấn tượng đẹp đẽ trong lòng các bé.





Thông qua buổi Tiệc Buffet tại trường Mầm non An Dương đã mang lại cho các con những trải nghiệm, biết giao tiếp, ứng xử văn hóa lịch sự trong bữa ăn tập thể, đồng thời giữ lại cho các con những kỷ niệm đẹp trong ký ức của tuổi thơ !!!

Bữa tiệc Buffet đã thành công tốt đẹp, thay mặt các cô giáo trong trường Mầm non An Dương xin chân thành cảm ơn BGH nhà trường, ban Đại diện hội cha mẹ học sinh, các cô giáo, các cô nuôi. Chúc nhà trường ngày thêm đổi mới, chúc các con hay ăn chóng lớn, là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Sau đây là một số hình ảnh đẹp được ghi lại tại bữa tiệc Buffet tại các lớp.





